

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของรัฐบาลของประชาชน ในเขต อ.เมือง จ. เชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางสาวนิภาวรรณ คำรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. ชูติกุล ไชยวรรณ
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กุมภาพันธ์ 2549
จำนวนหน้า	: 63 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศและการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของรัฐบาลของประชาชน ในเขต อ.เมือง จ. เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และศึกษาการรับรู้การประชาสัมพันธ์ ของรัฐบาลของชาวเชียงใหม่ในเขต อำเภอเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนในเขต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ชอบเที่ยวภาคเหนือ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว มี การเที่ยวทะเล เกาะ กิจกรรมในการท่องเที่ยวจะเดินช้อปปิ้ง ตามแหล่งซื้อของต่าง ๆ เดินทางท่องเที่ยว 1- 2 ครั้ง/ปี เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัว เดินทางด้วยกันจำนวน 3-4 คน มีการวางแผนการ ท่องเที่ยวกันเอง ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการท่องเที่ยวไปในช่วงวันหยุดพักผ่อน เดือนที่นิยมไปกันมาก ที่สุดคือ เดือนเมษายน ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน/ครั้ง ครอบครัวมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลในการท่องเที่ยวมาจากคู่มือท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ พักโรงแรม เป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายที่พักราคา 501 – 1,000 บาท

การรับรู้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี การรับรู้ในระดับมาก 2 รายการ คือ การนำ เบร็ด ชงชัย แมคอินไตย์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการ โปรโมตการท่องเที่ยวในชื่อ “เที่ยวที่ไหน ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” และ การทำรายการท่องเที่ยวทาง

รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 5 รายการคือ หนังสือเส้นทางสุขใจ เที่ยวไทย ลุ้น 10 ล้าน, สนุกทั้งเกาะ ลดทั้งเมือง, หลบร้อนบินไปภูเก็ตกับนกแอร์, จัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว เช่น เส้นทางความสุข ช่วยอำนวยความสะดวก เที่ยวอำนวยความสะดวก และการจัดจัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเป็นรายเดือน เช่น อนุสาร อสท. มีการรับรู้ในระดับน้อย 7 รายการคือ ทัวร์ประเพณี วิถีตรัง, เสริมบาระมีประภา, ไร่สุขภาพดีหรือคุณชัย, พักที่นี่ฟรี 1 คืน นั่งรถไฟ...เที่ยวเมืองไทยใกล้กรุงเทพ, แอ่ววันธรรมดาในล้านนาตะวันออก, ท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค...สุดทางรถไฟฝั่งอำนวยความสะดวก และ Chonburi tourist Visa

PAYAP UNIVERSITY